

ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว

๒๑๕๗



ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชธานี ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยร่วมกับศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดให้มีการอบรมเรื่อง “ระบบสุขาภิบาล ระบบขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร”

ในการนี้ จังหวัดกระบี่จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๙

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เลขที่ ๑/๗๙

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗

วันที่

เวลา

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/๑๑๕๕๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทุกจังหวัด

ด้วยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ และ ๑๓<sup>th</sup> International Conference on Environmental Engineering, Science and Management ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชธานี ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยร่วมกับศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดให้มีการอบรมเรื่อง “ระบบสุขภาพ ระบบขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร”

ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อคุณพิชญ ปิ่นนระราชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๖๖ ๐๖๐๘ หรืออีเมล confer@eeat.or.th รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วย



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒